

Số: 01/2001/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2001

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (KHÓA 4)
KỲ HỌP LẦN THỨ 6**
(Từ ngày 28/2 đến ngày 02/3/1991)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2000 và nhiệm vụ năm 2001, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo thẩm định của 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân;

Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, được tổ chức từ ngày 09 đến 12 tháng 01 năm 2001;

QUYẾT NGHỊ

- Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về hoạt động và sử dụng kinh phí của Hội đồng nhân dân năm 2000, chương trình công tác và dự toán kinh phí năm 2001.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội thành phố năm 2000 và mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp của năm 2001.

- Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2000:

Được sự quan tâm của Trung ương tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục đổi mới các chính sách kinh tế vĩ mô, cùng với sự nỗ lực của nhân dân, các ngành, các cấp, thành phố đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu năm 2000 của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố. Đưa tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,45%, giá trị sản xuất nông

nghiệp tăng 2,5%, giá trị dịch vụ tăng 6,9%, kim ngạch xuất khẩu tăng 35,9%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 95,57%, trong đó thu nội địa đạt 111,01% so dự toán năm; giải quyết 185.000 lao động có việc làm, giảm 12.000 hộ trong diện xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,34% đời sống nhân dân tiếp tục ổn định, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân thành phố đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tình hình an ninh - chính trị và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, đã góp phần làm ổn định tình hình và phát triển các mặt kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn những tồn tại, nhất là việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển thành phố còn yếu; sức cạnh tranh của hàng hóa kém, do đầu tư đổi mới công nghệ chậm; tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chưa đạt yêu cầu; vai trò trung tâm dịch vụ tài chính - tiền tệ chưa được phát huy đúng mức; các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội triển khai chưa tốt so với kế hoạch; tình trạng quá tải, ách tắc giao thông, ngập nước trong mùa mưa đang là nỗi bức xúc của nhân dân thành phố; các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm chưa được chặn đứng và đẩy lùi. Công tác cải cách hành chính kết quả hạn chế, bộ máy quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển của thành phố.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2001:

Mục tiêu tổng quát: Phần đầu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2000, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác mọi tiềm năng: đất đai, nguồn vốn, trí tuệ của xã hội, của các thành phần kinh tế; tập trung đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ chủ lực của thành phố; đẩy mạnh xuất khẩu; đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội, ưu tiên những công trình trọng điểm sớm đưa vào sử dụng trong năm 2001; công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, giáo dục và đào tạo phù hợp với đòi hỏi của thời kỳ mới; chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; chú trọng giải quyết việc làm, chống tái đói, giảm nghèo và từng bước giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội; chọn năm 2001 là “Năm trật tự đô thị”. Thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. GDP trên địa bàn tăng từ 10% trở lên.
2. Giá trị các ngành dịch vụ tăng 8% trở lên.
3. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,5% trở lên.
4. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,5% trở lên.
5. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 20% trở lên.
6. Kim ngạch nhập khẩu tăng 15%.
7. Giải quyết việc làm cho 190.000 lao động.

8. Đào tạo nghề cho 126.000 người đảm bảo 30% được đào tạo bậc 3/7 trở lên.

9. Giảm nghèo cho 10.000 hộ và 15 xã trong diện chương trình xóa đói giảm nghèo.

10. Hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,32%.

11. Giảm các tệ nạn ma túy, mại dâm và tội phạm từ 15% trở lên.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Về kinh tế: Triển khai mạnh mẽ luật doanh nghiệp đồng thời khẩn trương qui hoạch các ngành kinh tế dịch vụ trên địa bàn, có qui chế quản lý thích hợp để các thành phần kinh tế tham gia và phát triển đúng hướng.

- **Công nghiệp:** xây dựng và triển khai chương trình mục tiêu phát triển 8 ngành công nghiệp chủ lực của thành phố: chế biến thực phẩm, cơ khí, điện tử, hóa chất, nhựa - cao su, dệt - may, giấy dệp và ngành xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động Công viên công nghệ phần mềm Quang Trung; chuẩn bị đầu tư khu công nghệ cao của thành phố. Tiếp tục chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa để đạt được hiệu quả tổng hợp với chi phí thấp; thực hiện chương trình kích cầu thông qua đầu tư để đổi mới thiết bị công nghệ; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo đúng yêu cầu nhiệm vụ.

- **Các ngành dịch vụ và xuất khẩu:** xây dựng và triển khai 7 chương trình mục tiêu phát triển của ngành dịch vụ chủ lực: thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính - viễn thông, kinh doanh tài sản và tư vấn, tài chính - ngân hàng và công nghệ phần mềm. Khuyến khích phát triển mạng lưới phân phối nội địa bằng nhiều hình thức, phát triển mạnh hệ thống siêu thị. Triển khai xây dựng chương trình liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong và ngoài khu chế xuất. Có chính sách ưu đãi trong sản xuất hàng xuất khẩu, hàng thay thế hàng ngoại nhập.

- **Nông nghiệp và nông thôn:** chú trọng đầu tư vốn, khoa học, công nghệ để phát triển mạnh nông-lâm-ngư nghiệp và sản xuất kinh doanh cây giống, con giống mới với chất lượng và năng suất cao; mở rộng vùng cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái; đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, bờ bao; tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhất là hạ tầng kỹ thuật và xã hội; phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản và đánh bắt xa bờ.

2. Về văn hóa - xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và công tác xã hội, vừa hướng dẫn, tạo điều kiện vừa có các quy chế quản lý thích hợp để các tổ chức, cá nhân tham gia và phát triển đúng hướng.

Về giáo dục: Đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao chương trình giáo dục toàn diện, đảm bảo đủ trường lớp và giáo viên; đẩy mạnh chương trình kích cầu và xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; phấn đấu hạ thấp sĩ số học sinh ở mỗi lớp; đảm bảo chế độ thi cử và tuyển sinh theo qui định của Bộ GD-ĐT. Năm 2001 hoàn thành quy hoạch đất làm trường cho ngành giáo dục. Tập trung phát triển giáo dục ngoại thành. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây

dựng môi trường sư phạm, kỹ cương học đường. Kiên quyết chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm tràn lan.

Về y tế: Khuyến khích mở cơ sở y tế bán công; tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm quá tải ở các bệnh viện và trung tâm y tế chuyên khoa; đẩy mạnh chương trình phòng chống HIV/AIDS; triển khai nhanh dự án khu y tế kỹ thuật cao ở Bình Chánh, ưu tiên đầu tư nâng cấp các bệnh viện khu vực quận Thủ Đức, quận 7, huyện Bình Chánh và Hóc Môn. Có chương trình hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho Cần Giờ; có đề án xây dựng Trung tâm kiểm định sửa chữa trang thiết bị y tế; chú trọng kiểm tra vệ sinh thực phẩm và môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá các dịch vụ y tế ngoài Thông tư 14 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Vật giá theo thẩm quyền. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động nâng cao y đức trong đội ngũ cán bộ y tế.

Ngoài ra, ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan trong việc quản lý và cai nghiện ma túy.

Về văn hóa thông tin và thể dục thể thao: Ngành Văn hóa thông tin thực hiện qui hoạch ngành, tăng cường công tác kiểm tra và có quy chế về hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra. Tập trung củng cố xây dựng và đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. Nghiên cứu nâng cao trình độ tổ chức các lễ hội có chất lượng tốt, thiết thực và tiết kiệm.

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Thường vụ Thành ủy phát triển về thể dục thể thao; củng cố và có phương thức thích hợp phát huy vai trò các Liên đoàn thể thao; Khuyến khích và nhân rộng các mô hình đào tạo, huấn luyện thể thao do các tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng. Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao thành phố, mở rộng tham gia đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2002 và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ SEAGAMES 22 vào năm 2003.

Các vấn đề xã hội: Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước, duy trì thường xuyên công tác xóa đói giảm nghèo, phong trào chăm lo cho người nghèo, quản lý tốt dân nhập cư. Sơ kết thực hiện Bộ Luật Lao động, giảm đáng kể số vụ tai nạn lao động chết người, hạn chế mức thấp nhất số vụ đình công, lãn công tự phát trái pháp luật.

Tiếp tục triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy, mại dâm; tăng cường tuyên truyền giáo dục về điều lệ trật tự an toàn giao thông đi đôi với các biện pháp chế tài để lập lại trật tự giao thông trên địa bàn thành phố. Tập trung xóa các tụ điểm mua bán, hút chích ma túy và mại dâm. Xây dựng mô hình cai nghiện bằng lao động và định cư ở vùng đất mới.

3. Củng cố quốc phòng-an ninh, thực thi pháp luật:

Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Kiên quyết đấu tranh bài trừ tham nhũng; trấn áp, truy quét liên tục tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm hình sự nhất là tội phạm về ma túy. Nâng cao chất lượng công tác bắt, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Giải quyết dứt điểm án tồn đọng và giam giữ quá hạn luật định.

Thực hiện tốt luật khiếu nại, tố cáo, các chính sách giải tỏa đền bù, tái định cư. Nghiêm túc triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ.

4. Cải cách hành chính:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào từng nội dung cụ thể liên quan đến thủ tục, tổ chức bộ máy và cán bộ công chức; tinh giản biên chế song song với việc nâng cao chất lượng cán bộ, hợp lý hóa bộ máy theo chức năng nhiệm vụ năng suất và đảm bảo hiệu quả cao. Nghiên cứu nội dung cơ chế quản lý phù hợp đặc thù của thành phố để trình Trung ương. Chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện nghiêm túc các Nghị định của Chính phủ về quy chế dân chủ cơ sở.

5. Triển khai các chương trình, công trình trọng điểm:

Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời có đề án và phân công cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm cụ thể, nhanh chóng triển khai 12 chương trình, công trình trọng điểm. Về “Năm trật tự đô thị”, giao UBND thành phố có đề án cụ thể và chọn những vấn đề bức xúc nhất tập trung cho năm 2001.

IV. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch cụ thể và hệ thống phương pháp đồng bộ nhằm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp hoạt động và tăng cường giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tuyên truyền giáo dục, làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào các giới, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2001, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Đảm